

### 'บักป้อม'ขัด'ตุ๋-เต๋น'ไม่เหมาะ

ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายจตุพรและนายณัฐวุฒิออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าถูกทหารตึกกำลังเข้า-ออกบริเวณบ้านพัก หลังออกมารบว่าจะเดินทางไปอุทยานราชภักดิ์ ว่า ขอถามว่าสมควรหรือไม่ที่จะไปอุทยานราชภักดิ์ ขณะนี้ทางกระทรวงกลาโหมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังนั้น เรื่องนี้ควรจบได้แล้ว เพราะคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะตรวจสอบเจาะจงไปที่ตัวบุคคล เมื่อผลสอบสวนออกมาจะได้ทราบเรื่องของรายละเอียดต่อไป ทั้งนี้ ต้องให้เวลาคณะกรรมการได้ทำงานก่อน หากนายจตุพรและนายณัฐวุฒิไปอุทยานราชภักดิ์จะกลายเป็นประเด็นทางการเมืองไป ดังนั้น อย่างมากออกไปเพื่อตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชัน เพราะมันไม่ใช่เรื่องนี้ทางกระทรวงกลาโหมดำเนินการอยู่

### ชี้หวังจุดประเด็นทางการเมือง

เมื่อถามว่า สมมุติว่าทั้งสองคนยืนยันที่จะไปทางอุทยานราชภักดิ์จะอนุญาตให้เข้าหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า จะไปเพื่ออะไร ถ้าจะไปเพื่อเปิดประเด็นทางการเมือง บอกแล้วว่าทหารไม่ได้เล่นการเมือง ทุกอย่างผิดก็ผิด ถูกก็ถูกว่าไปตามนั้น บอกตรงๆ ว่าไม่ควรไป ปลอ่ยให้เขาไปคิดดู ส่วนจะถูกทหารสกัดหรือไม่มัน ไม่ทราบ ประเด็นต้องดูว่า มันสมควรหรือไม่ เชื่อว่าอีกสักพักก็คงคิดได้ เพราะโตๆ กันแล้ว "ผมไม่หนักใจ เพราะทุกคนก็โตและมีอายุมากขึ้นแล้ว บอกหลายครั้งแล้วว่าทหารไม่เล่นการเมือง รวมถึงผมด้วย

เวรทำงานทุกอย่างด้วยความตรงไปตรงมา ไม่อยากให้ไปเกี่ยวข้องหรือโยงเป็นเรื่องต่างๆ ที่ตั้งข้อสงสัยกันว่าการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ทุจริตหรือไม่ กำลังดำเนินการตรวจสอบกันอยู่ หากมีคนทำผิดจริงเดี๋ยวหาเจอ ในส่วนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปป.ช.) และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ผมอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่าง หากต้องการเข้ามาตรวจสอบ ยืนยันว่ากองทัพบก ดำเนินการด้วยความโปร่งใส" พล.อ.ประวิตรกล่าว

### โยน'บักโคง'คิดเองไขก๊อก

เมื่อถามอีกว่า กระแสกดดันให้ พล.อ.อุดมเดช สิตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ลาออกนั้น พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า "คิดว่าเขาต้องคิดเอง ส่วนลาออกแล้วจะมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร ยังไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรมาก่อน ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้คุยกับ พล.อ.อุดมเดชในเรื่องดังกล่าว เพราะคุยเรื่องงานกันมากกว่า ผมมองว่า พล.อ.อุดมเดชมีวุฒิภาวะมาก เป็นถึงอดีต ผบ.ทบ. ท่านคงคิดของท่านอยู่ว่าควรจะทำอย่างไร ผมคงไม่ต้องไปบอกท่านว่าต้องคิดแบบนี้หรือแบบนั้น เพราะไม่ใช่เด็ก ทำนองเดียวกันคงไม่มีสัญญาณจากผู้ใหญ่บอกให้ท่านดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะผมก็เป็นผู้ใหญ่ ยืนยันว่าเรื่องอุทยานราชภักดิ์ไม่ใช่จุดอ่อนของรัฐบาล เพราะเราตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องทุจริตแล้ว"